

ชื่อชวน...พื้นที่การลงทุนที่มีศักยภาพทางภาคตะวันตกของจีน

“ชื่อชวน หรือ เสฉวน” เป็นมณฑลที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของจีน และใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบ แรงงาน และระบบสาธารณูปโภค ส่งผลให้ชื่อชวนมีการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด เมื่อเทียบกับมณฑลอื่น ๆ ทางภาคตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปอาหาร และยาแผนปัจจุบัน ขณะที่การลงทุนในภาคบริการ อาทิ การค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ ก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2549 ชื่อชวนมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 12 ของจีน และอันดับ 1 ของมณฑลทางภาคตะวันตกของจีน

สำหรับปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนให้ชื่อชวนมีศักยภาพด้านการลงทุน ได้แก่

➤ **แหล่งวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์** ชื่อชวนเป็นแหล่งแร่หายากชนิดมากถึง 132 ชนิด โดยเฉพาะแร่ไทเทเนียม ซึ่งมีมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก รวมถึงแร่ที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ อาทิ เหล็ก ถ่านหิน น้ำมันดิบ อีกทั้งยังเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของจีน โดยมีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สำรวจพบแล้วกว่า 150 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะมีก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้สำรวจพบอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ ชื่อชวนยังเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ที่สำคัญ โดยเป็นแหล่งผลิตธัญพืช อาทิ ข้าวและข้าวสาลี มากเป็นอันดับ 2 ของจีน และสามารถผลิตเนื้อสุกรได้มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกชาและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญ เช่น ลูกท้อ กีวี พืช และแอปเปิ้ล

➤ **ศูนย์กลางคมนาคมทางภาคตะวันตก** ชื่อชวนมีเครือข่ายทางรถไฟและทางหลวงจากนครเฉิงตู (เมืองหลวงของมณฑลชื่อชวน) เชื่อมกับเทศบาลนคร/เมืองสำคัญ ๆ อาทิ เทศบาลนครฉงชิ่ง กุหนิง (เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน) เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ และเป่ย์ไห่ (เมืองท่าชายฝั่งทะเลในเขตปกครองตนเองกว่างซี) อีกทั้งมีเครือข่ายทางด่วนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก ซึ่งเชื่อมไปยังเมืองหลวงของมณฑลต่าง ๆ ทางภาคตะวันตกของจีน นอกจากนี้ ชื่อชวนยังมีสนามบิน Shuangliu International Airport ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ [รองจากสนามบิน Beijing Capital International Airport (เทศบาลนครปักกิ่ง), The New Guangzhou Baiyun International Airport (มณฑลกว่างตุ้ง) และ Shanghai Pudong International Airport (เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้)] และเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของจีน สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 13.9 ล้านคนปี

➤ **รัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ** รัฐบาลกลางของจีนและรัฐบาลท้องถิ่นของชื่อชวนมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในชื่อชวน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ราว 50 เขต สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ Chengdu New and Hi-tech Industries Development Zone ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครเฉิงตู เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม IT ยาชีวภาพ การแปรรูปอาหาร และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Mianyang New and Hi-tech Industries Development Zone ตั้งอยู่ในเมืองเหมียนหยาง ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของชื่อชวน มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมใหม่ ๆ

เพื่อให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในชื่อชวนสามารถดูรายละเอียดได้จาก <http://en.scinvest.cn/>

โอกาสการลงทุนของไทย อุตสาหกรรม/ธุรกิจของไทยที่มีศักยภาพที่จะลงทุนในชื่อชวน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม และการแปรรูปสินค้าเกษตร โรงแรม และร้านอาหาร ฯลฯ ปัจจุบันมีนักลงทุนไทยรายใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในชื่อชวน คือ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ซึ่งลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ลูกไก่ ไช้ไก่ และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ รวมทั้งการปลูกและผลิตซาอูลงเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในชื่อชวนยังคงมีอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ ระบบกฎหมายค่อนข้างซับซ้อน มีทั้งกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลาง และกฎระเบียบที่ออกโดยรัฐบาลชื่อชวน อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการแข่งขันกับทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทจีนในพื้นที่ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในชื่อชวนจึงควรเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน ด้วยการศึกษารายละเอียดเชิงลึกในพื้นที่ที่จะเข้าไปลงทุน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยดี

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

ธันวาคม 2550